



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 29 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,753 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,111,566 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,165 ราย รักษาหายสะสม 2,013,021 ราย ยังรักษาอยู่ 77,811 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย เสียชีวิตสะสม 20,734 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 91,341.064 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 261,739,850 ราย เสียชีวิต 5,216,860 ราย รักษาหาย 236,364,013 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ องค์การอนามัยโลก กระตุ้นประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกัน "ตั้งการ์ดสูง" ต่อไป หลังมีการประกาศเรื่องเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ "โอไมครอน" **เนเธอร์แลนด์** ตรวจพบโอไมครอน" โควิดสายพันธุ์ใหม่ ในผู้โดยสารที่เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม จำนวน 13 ราย **เยอรมนี-อิตาลี** ดำเนินการพบ "โอไมครอน" หลายชาติสั่งแบนเที่ยวบินจากแอฟริกา **ออสเตรเลีย** พบติดเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอน 2 คน **เดนมาร์ก** พบผู้สงสัยติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ 2 ราย **อังกฤษ** ยืนยัน พบผู้ติดเชื้อโอไมครอน 2 ราย เตรียมกลับมาใช้มาตรการคุมเข้ม เริ่มสัปดาห์หน้า ขยายการห้ามการเดินทางจากประเทศในแอฟริกาเพิ่มเติมอีก 4 ประเทศ รวมเป็น 10 ประเทศ **อิสราเอล** ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 14 วัน **5 ผู้ผลิตวัคซีนโควิด** เร่งพัฒนาสูตรต้าน "โอไมครอน" หลังติดเชื้อลามหลายประเทศ **งานวิจัยชี้** เงินเสี่ยงเจอ "การระบาดขนาดมหึมา" ของโควิด ถ้ารีบเปิดเมือง

ประเด็นสำคัญ

1. โควิดสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า สยามรัฐ ข่าวหุ้น กรุงเทพธุรกิจ)

- นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานทั้งด้านสาธารณสุข ความมั่นคง คมนาคม และการท่องเที่ยว เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ที่พบในแอฟริกาได้ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองที่เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรค เร่งพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ ล่าสุดได้ออกประกาศเรื่องการเดินทางจากทวีปแอฟริกาเข้าประเทศไทย โดยประเทศที่พบเชื้อโควิดสายพันธุ์ B.1.1.529 หรือ "โอไมครอน" และประเทศที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 8 ประเทศ ได้แก่ Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa และ Zimbabwe มีแนวทางปฏิบัติ คือ ผู้ที่ยังไม่ขออนุญาตการเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักร จะไม่อนุญาตให้เข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าสู่ราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.64 ส่วนผู้ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแอฟซิก จส.100 thstandard innnews mcof newtv. workpointtoday thailandplus)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคโควิด 19 (EOC) ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ และข้อมูลการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์โอไมครอนในทวีปแอฟริกา โดยสั่งการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ยืนยันยังไม่พบ "โควิดสายพันธุ์โอไมครอน" ในไทย ปรับมาตรการให้รัดกุมขึ้น ย้ำ Universal Prevention ป้องกันโควิดได้ทุกสายพันธุ์ และได้เตรียมมาตรการเข้มเพื่อสกัดกั้นเชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าว โดยสัปดาห์นี้ สธ.จะมีการเสนอมาตรการเพิ่มเติมให้ ศบค.ได้พิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ แนวนหน้า) เว็บไซต์(คมชัดลึก แนวนหน้า)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. เปิดเผยว่า มาตรการเพิ่มนี้ สธ.เตรียมเสนอต่อ ศบค.สัปดาห์นี้ คือห้ามหรือจำกัดการเดินทางของกลุ่มประเทศเสี่ยงเข้ามาไทย ซึ่งเริ่มทำแล้ว และจับตาจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่มีผู้นำเชื้อโอไมครอนเข้ามา นอกจากนี้ เสนอให้ปรับการตรวจคัดกรอง RT-PCR เพื่อตรวจจับเชื้อได้ดีกว่าการตรวจ ATK และประสานหน่วยความมั่นคงเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบการเดินทางเข้าไทยตามแนวชายแดนทุกช่องทาง ขอให้ประชาชนตระหนักถึงมาตรการป้องกันโควิด แต่ไม่ควรตระหนกกับเชื้อกลายพันธุ์ใหม่นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ผู้จัดการ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ newtv. thailandplus)

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ถอดรหัสพันธุกรรม 8,067 ตัวอย่าง (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564) ยังไม่พบสายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตา ส่วนอัลฟาและเบตาพบบ้างเล็กน้อย ยกเว้นตรวจหาสายพันธุ์ผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าไทยทุกราย และได้ประสานกับโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาของ ASQ ส่งตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากผู้เดินทางเข้าประเทศ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจสายพันธุ์ทุกราย เป็นเชื้อสายพันธุ์น่ากังวล เช่น สายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่ แนะนำคนไทยฉีดวัคซีนสร้างกำแพงกันโรค พร้อมมาตรการป้องกันตัวขั้นสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ช่อง tnnnews)

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ว่า โควิดสายพันธุ์ โอไมครอน ยังสามารถตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ได้ แต่ต้องใช้เทคนิคมากยิ่งขึ้นต้องตรวจยีนมากกว่า 1 ตำแหน่ง ขณะนี้ได้สั่งเผ่าระวังแล้ว เชื่อว่าการระบาดหากมาที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยอย่างถูกต้องไม่น่าห่วง แต่ที่น่ากังวลหากมีการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดน จึงต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้น พร้อมยอมรับว่า มีความกังวลเล็กน้อยเพราะสายพันธุ์โอไมครอนที่พบหลบภูมิคุ้มกัน แต่ขณะนี้บริษัทวัคซีนก็กำลังพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรองรับการกลายพันธุ์ พร้อมขอให้ทุกคนฉีดวัคซีนโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์(คมชัดลึก)

- เพจดัง "Drama-addict" โพสต์ข้อความ ว่า แพทย์ผู้เป็นคนออกมาเตือนถึงเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน เป็นคนแรก ระบุถึงอาการของผู้ติดเชื้อว่า เป็นอาการที่ไม่ปกติแต่ไม่รุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีสุขภาพดี แต่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เคสที่น่าสนใจก็คือ เด็กหญิงวัย 6 ขวบ มีอาการตัวร้อน อัตราการเต้นของหัวใจสูง จนคิดว่าจะต้องแอดมิท แต่หลังจากผ่านไป 2 วันก็อาการดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thebangkokinsight thaiPBS)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เตือน COVID-19 กลายพันธุ์ "โอไมครอน" ATK-PCR บางยี่ห้อไม่จับเชื้อกลายพันธุ์ประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถอดรหัสจีโนมไวรัสให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ รองรับตรวจ 1,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(thaiPBS)

- นักวิทยาศาสตร์จากอิตาลี เผยแพร่ภาพไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเห็นชัดเจนว่ามีโปรตีนหนามมากกว่าสายพันธุ์เดลตา แต่ตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าจะทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลตาหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด สยามรัฐ

- บริษัท โมเดอร์นา กำลังดำเนินการในด้านกลยุทธ์ เพื่อคาดการณ์ถึงการกลายพันธุ์ของโควิด 19 ที่น่ากังวลตั้งแต่ต้นปี 2564 หนึ่งในวิธีการรับมือที่อาจได้ผล คือการเพิ่มโดสกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปัจจุบันเป็นสองเท่า จาก 50 ไมโครกรัมเป็น 100 ไมโครกรัม วิธีที่สองคือผู้ผลิตวัคซีนได้ศึกษาวัคซีนเข็มกระตุ้น 2 ชนิด ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับเชื้อกลายพันธุ์ และบริษัทจะเพิ่มความพยายามในการพัฒนาวัคซีนกระตุ้นภูมิโดยเฉพาะเพื่อป้องกันโควิดสายพันธุ์โอไมครอน

- ขณะที่บริษัท ไฟเซอร์ ในสหรัฐ และบริษัท บิออนเทค ของเยอรมนี จะเร่งรวบรวมข้อมูลของสายพันธุ์โอไมครอนภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อช่วยตัดสินใจว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัคซีนที่ผลิตในปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้คาดว่าจะพัฒนาวัคซีนที่ครอบคลุมการป้องกันสายพันธุ์โอไมครอน และพร้อมส่งในระยะเวลาประมาณ 100 วัน ส่วนบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะเริ่มการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโอไมครอนของวัคซีนว่ามีศักยภาพในหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน กรุงเทพธุรกิจ สยามกีฬา)

- รัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลก ประกาศปิดพรมแดน ห้ามผู้คนจากประเทศแถบตอนใต้ของแอฟริกาเข้าประเทศทั้งหมด พร้อมยกระดับกระบวนการคัดกรองนักเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นหลังจากพบเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ "โอไมครอน" ใน

เกือบสิบประเทศในภาคพื้นยุโรป หลังตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้เพียงไม่กี่วัน

3. ยารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน ประชาชาติธุรกิจ)

- หลังจากมีรายงานว่า ยารักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 โมลนูพิราเวียร์ ของบริษัท เอ็มเอสดี มีประสิทธิภาพป้องกันอาการป่วยหนักจากโรคโควิด-19 เพียงร้อยละ 30 จากเดิมคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 50 โดยประเทศไทยได้สั่งซื้อมาใช้จำนวน 2 ล้านเม็ด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผลการศึกษาวิจัยที่ทางบริษัทเปิดเผยมาเป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้น จะส่งข้อมูลไปให้องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ซึ่งจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า ปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ 100% โดยหลักการบริษัทผู้ผลิตยาต้องได้รับการอนุญาตจาก FDA ก่อน และผ่านการขึ้นทะเบียนกับ ออย. ของประเทศไทย สัญญาการสั่งซื้อจึงจะสำเร็จ สำหรับยาโมลนูพิราเวียร์ที่สั่งซื้อมานั้น จะนำมาใช้กับผู้ป่วยที่อาการไม่มากถึงอาการปานกลาง อาจจะนำมาเปรียบเทียบกับยาฟาวิพิราเวียร์ และต้องอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญของไทยด้วย ทั้งนี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ และยาโมลนูพิราเวียร์ จะใช้หลักการเดียวกัน คือ เมื่อเริ่มมีอาการก็ใช้ และยาก็ออกฤทธิ์ที่เดียวกันด้วย

4. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)

- กรณีมีเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง และหนุ่มวัยทำงานอายุประมาณ 26 ปี อีก 2 คน เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีน โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตทั้ง 3 คนที่วัดหนามแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งญาติของทั้ง 3 ครอบครัว ติดตามสาเหตุการเสียชีวิต โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ เบื้องต้นทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบยี่ห้อวัคซีนและหมายเลขกำกับขวดวัคซีนที่ฉีดให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง 3 คน แล้ว แต่ละคนได้รับวัคซีนต่างชนิดกัน นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในขวดเดียวกันกับผู้เสียชีวิตทั้ง 3 คน ก็ไม่พบความผิดปกติ ทั้งนี้ สสจ.สมุทรปราการ ได้มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้น และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการร้องขอให้มีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต โดยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข หากผลพิสูจน์ออกมาว่าเสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีน จะมีการเยียวยาตามขั้นตอนต่อไป

5. นโยบายเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด ไทยรัฐ สยามรัฐ ข่าวหุ้น แนวหน้า)

- นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ชื่นชมผลสำเร็จจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ผ่านมา พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งแบบยกเว้นการกักตัว (Test and Go) พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Program) และการกักตัวที่สถานกักกัน (Alternative Quarantine) ปรับขึ้นมายู่ที่ประมาณ 4,000 คนต่อวัน ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่ 1- 25 พฤศจิกายนกว่า 1 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย และฝรั่งเศส โดยเฉพาะมาตรการ Test and Go ที่สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ เที่ยวบินเพิ่มขึ้น แนวนอัมพื้นตัวได้ค่อนข้างดีล่าสุดที่ประชุม ศบค.เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเป็นการเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติม คือ ผู้เดินทางที่มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงไทยให้ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK เท่านั้น หากผลเป็นลบก็เข้าประเทศได้เลย ส่วนการผ่อนคลายเป็นสถานบันเทิง ผับ-บาร์ ให้เร็วขึ้นกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ในวันที่ 16 ม.ค. 2565 ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณา เนื่องจากยังเป็นห่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่อาจกลับมาติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ ให้รอบคอบก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความพอใจของประชาชนหลังเปิดประเทศ 2 สัปดาห์แรก จำนวน 1,147 ตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.7 พอใจต่อการบริหารจัดการ การเร่งฉีดวัคซีนต่อเนื่องให้เกินร้อยละ 45 ตามแผนที่วางไว้ของรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 77.6 พอใจต่อภาพที่เห็นของการเปิดประเทศ การทำธุรกิจ การค้าการขายที่กลับมาคึกคักในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 75.8 พอใจที่ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ ผ่อนคลาย หลังจากกักตัวอยู่ที่บ้านยาวนาน ดีใจที่ได้กลับมาใช้ชีวิตวิถีใหม่ ควบคุมการควบคุมโรคเคร่งครัดไปพร้อมกับมีการมีสังคมพบปะกันมากขึ้น และร้อยละ 75.6 พอใจที่โรงเรียนและสถานศึกษาเปิดเทอมให้เด็ก นักเรียน นักศึกษาได้ไปเรียน มีเพียงร้อยละ 20.9 ไม่พอใจ

6. "เงินพิเศษ" คนทำงานโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. ระบุ กรณี รพ.ประสบปัญหาสภาพคล่อง ไม่สามารถใช้เงินบำรุงเบิกจ่ายเงินพิเศษ 7 เดือนให้บุคลากรปฏิบัติงานโควิด ขอให้แจ้งผู้ตรวจฯ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ของแต่พื้นที่ และมีเงินกองกลาง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จากสปสช.ช่วยเหลือ ส่วนปัญหาคนทำงานโควิดร้องไม่ได้รับสิทธิ หากตรงตามเงื่อนไขสามารถร้องเรียนไปยังผู้ตรวจฯ ได้เช่นกัน</p> <p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์) เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยโควิดทำพัฒนาการเด็กชะงัก แนะนำแม่ ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านควรฉีดวัคซีน ตรวจ ATK บ่อยๆ เมื่อปลอดภัยจากโควิดแล้ว ก็สามารถถอดหน้ากาก สวมกอดเด็กเล็กๆ ได้ เพื่อช่วยในการพัฒนาการของเด็กเล็กให้เหมาะสม ขณะนี้ กรมสุขภาพจิต ได้ส่งรอมบายเคลื่อนที่เข้าไปคลายเครียดให้กับประชาชนถึงชุมชน เน้นการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก โดยมีทั้งหนังสือนิทาน ของเล่น และให้คำแนะนำผู้ปกครอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด แนวหน้า ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวไทยฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- ก.มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ และกทม. เร่งรัดบูรณาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ทุกพื้นที่ พร้อมสร้างการรับรู้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร สำหรับกิจการบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded</p> <p>- 3 หมู่บ้านใน 2 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดการระบาดของโควิด-19 กรรมการต้องสวมชุด PPE จัดการเลือกตั้ง อบต. พร้อมวางมาตรการเข้ม ป้องกันการติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก topnews nationtv.)</p> <p>- คุณยายวัย 85 ปีผู้ป่วยติดเตียงนานเกือบ 3 ปี ฉีดวัคซีนแอสตราฯ เข็มแรกลุกขึ้นเดินได้เหมือนคนปกติ แพทย์สันนิษฐาน วัคซีนไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ตลอดถึงหัวใจทำให้มีแรงขึ้น</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ภาษีเค็ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า รายงานการสำรวจในปีที่ผ่านมาโดยเครือข่ายลดบริโภคเค็ม พบว่า คนไทยบริโภคเกลือเฉลี่ยวันละ 9.1 กรัม ซึ่งสูงกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 5 กรัมต่อวันเกือบ 2 เท่า นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งช่วยกันแก้ไข โดยมีการผลักดันให้เกิดมาตรการภาษีโซเดียมที่จะมีกติกากลางในการสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อลดช่องว่างของข้อจำกัดที่ผ่านมา</p>	-
<p>สร.เว้นค่าธรรมเนียมเก็บขยะ1ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย สธ.ได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พ.ย. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2564 - 13 พ.ย. 65 เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิด 19</p>	-
<p>ยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า1)</p> <p>- จากกรณี คลุ้มคลั่งเพราะพิษยาเสพติด แม้มีโควิดระบาด "ยาเสพติดก็ยังไม่ลด" ข้าจู่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย สวรส. ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา นำเสนอ "ทางเลือกเพื่อเลิกยาเสพติด" ผ่าน "โปรแกรมการบำบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธสัญญา (Acceptance Commitment Therapy "กลุ่มเป้าหมาย" คือ "เยาวชนที่ติดยาเสพติด"ซึ่งโปรแกรมนี้ มิใช่แค่ลดอาการผิดปกติ แต่ช่วย "คืนคุณค่าให้ชีวิต" โดยกรณีศึกษาไอซ์แลนด์ นำ "5 มาตรการปฏิวัติวัยรุ่น" มาใช้ทำให้ปัญหาดินยาเสพติดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5 ประกอบด้วย 1.กำหนดเคอร์ฟิวของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี, 2.ให้ผู้ปกครองลงนามในสัญญาข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุตรหลาน, 3.ให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์, 4.ใช้หลักวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ลดปัญหา, 5.ให้หนักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งควรนำมาใช้ในไทย เพื่อลดปัญหาเสพติด</p>	
ประกาศ สธ.	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระนั้นารู?)</p> <p>- คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขากาการแพทย์และสาธารณสุข วินิจฉัยสรุป เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ว่าสามารถขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ และขอในระหว่างแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ ได้</p>	
<p>80 ปี พันที 20 ซี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระนั้นารู?)</p> <p>- สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และเครือข่ายวิชาชีพด้านทันตกรรม 26 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบาย "80 ปีพันที 20 ซี เดิมเต็มคุณภาพชีวิต" รมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพช่องปาก ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิการเข้าถึงระบบบริการด้านทันตกรรม โดยปี 2565 ไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ โดยจะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากร ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุ ได้แก่ 1.โรคฟันผุและโรคปริทันต์ 2.มีฟันธรรมชาติเหลือน้อยกว่า 20 ซี ซึ่งปัญหาช่องปากหรือมีฟันไม่เพียงพอ สร้างความทุกข์ให้กับผู้สูงอายุในอนาคต จึงมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุ 60-75 ปี ต้องมีฟันธรรมชาติและฟันเทียมเหลือใช้อย่างน้อย 20 ซี</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผวก.)</p> <p>- ตามที่มีการใช้คำโฆษณาสรรพคุณของ ผลิตภัณฑ์ยูรีโคโค่ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ความดัน และไขมันในเลือด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ออย. พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น พลัส คอลลาเจน ตรา ยูรีโคโค่ Dietary Supplement Product Cold Pressed Coconut Oil Plus Collagen YurieCoco Brand ออย. 13-1-07458-5-0193 ซึ่งในการขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และไขมันในเลือด ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และต้องแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผวก., มติชน)</p> <p>- ตัวแทนกลุ่มลาชาดควันยาสูบ ได้เครือข่ายทันตแพทย์ไทยค่านบุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย สวทนทางมูลนิธิสุขภาพฟันแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการใช้บุหรีไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่ประเทศปลอดบุหรีในปี 2025 หวังภาครัฐและผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายจะเล็งเห็นประโยชน์ของการอนุญาตให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องไม่ควรปิดกั้นข้อมูล โดยอิงหลักฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงข้อมูลวิจัยที่เป็นด้านลบเพียงอย่างเดียว</p>	-